
 
 

 
 

รายงานผลการศึกษา 
คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการขอใช้ที่ดินของหน่วยราชการอ่ืนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

เพ่ือใช้เป็นที่ท าการหรือเพ่ือประโยชน์ในการจัดท าบริการสาธารณะ 
 

 
ด้วยในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจ าปี            

พุ ท ธศั ก ร า ช  2 559  เ มื่ อ วั น พุ ธที่  18  พฤษ ภาคม  25 59  ที่ ป ร ะชุ ม ไ ด้ พิ จ า รณ าญั ต ติ ข อ ง                                      
พลต ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา                      
แนวทางการขอใช้ที่ดินของหน่วยราชการอ่ืนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เนื่องจากในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร   
มีหน่วยราชการอ่ืนในพ้ืนที่จ านวนมาก เช่น กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ รวมทั้งหน่วยราชการอ่ืน              
ที่มีพ้ืนที่ว่างเปล่า ซึ่งหากกรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนให้ใช้พ้ืนที่ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมาก    
ในการจัดท าบริการสาธารณะ เช่น ก่อสร้างอาคารส านักงานเขต สถานีดับเพลิง อาคารบ้านพัก ฯลฯ           
แต่เนื่องจากการด าเนินการประสานงานขอใช้พ้ืนที่นั้นมีขั้นตอน แนวทางปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการจ านวนมาก เพ่ือให้กรุงเทพมหานครสามารถด าเนินการขอรับการสนับสนุนให้ใช้พ้ืนที่ของหน่วย
ราชการอ่ืนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเพ่ือใช้เป็นที่ท าการหรือเพ่ือประโยชน์ในการจัดท าบริการสาธารณะได้อย่าง
เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง และที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ โดยก าหนดระยะเวลา      
ในการศึกษา 90วัน  ประกอบด้วย 

๑. พลต ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล 
๒. นายสมบูรณ ์ ม่วงกล่ า 
๓. พลต ารวจโท พลบูรณ์ ช านาญกูล 
๔. นายไพฑูรย ์ ขัมภรัตน์ 

 ๕. นางสาวเฟ่ืองฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ 
๖. นายภาส ภาสสัทธา 
๗. พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา 
๘. นายกฤษฎา ศิริพิบูลย์ 
๙. นายหัสฎิณ ปิน่ประชาสรร 

๑๐. นายธนูชัย หุ่นนิวัฒน์ 
๑๑. นายไพศาล เหมวัฒนานันท์ 

  คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ประชุมครั้งแรกเมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมมีมติ
เลือก พลต ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล เป็นประธานกรรมการ พลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา เป็นรองประธาน
กรรมการ คนที่หนึ่ง นายกฤษฎา ศิริพิบูลย์ เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง และเลือกนายสมบูรณ์ ม่วงกล่ า 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ด าเนินการพิจารณาเรื่องดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน
ผลการศึกษา ดังต่อไปนี้  

1. คณะกรรมการวิสามัญฯ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 25 ครั้ง 
2. การด าเนินงานของคณะกรรมการวิสามัญฯ 

     คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลเพ่ือใช้
ประกอบการการศึกษา รวมทั้ง ได้มีการลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจสถานที่ โดยสรุปดังนี้ 
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 2.1 ส านักการโยธา เพ่ือติดตามความคืบหน้าการออกแบบประมาณราคาในการก่อสร้าง
สถานีดับเพลิง และการปรับปรุงถนนเทิดราชัน (เลียบคูนายกิมสาย 1) ช่วงที่ 3 จากถนนเทิดราชันถึงถนน
เชิดวุฒากาศ 
 2.๒ ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือขอทราบแผนการขยายการจัดตั้งสถานี
ดับเพลิงให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วกรุงเทพมหานคร 
 2.3 ประธานกลุ่มเขต 6 กลุ่มเขต มาเข้าร่วมประชุม เพ่ือรับทราบภารกิจในการจัดหา
พ้ืนที่ และความต้องการของเขตในการใช้ที่ดินเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะ 
 2.4 ส านักงานเขตบางแค ติดตามการจัดซื้อที่ดินบริเวณตรงข้ามส านักงานเขตบางแค   
เพ่ือใช้ในภารกิจของส านักงานเขต 
     2.5 ส านักงานเขตลาดพร้าว  ติดตามการด าเนินการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือจัดท าบริการ
สาธารณะให้กับประชาชน (โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ โคกคราม) 
 2.6 ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย เพ่ือหารือในประเด็นการรังวัด
โฉนดที่ดิน แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา 
 2.7 กรมศิลปากร เพ่ือหารือแนวทางการก่อสร้างสถานีดับเพลิงบางรักเพ่ือให้รูปแบบ
อาคารสอดรับภายใต้ระเบียบของกรมศิลปากร 
 2.8 สมาคมเตชะสัมพันธ์ เพ่ือหารือกรณีกรุงเทพมหานครจะขอเช่าพ้ืนที่เพ่ือก่อสร้าง
สถานีดับเพลิงถนนจันทน์ชั่วคราว 

ผลการศึกษา 
คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการขอใช้ที่ดินของหน่วยราชการอ่ืนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร

เพ่ือใช้เป็นที่ท าการหรือเพ่ือประโยชน์ในการจัดท าบริการสาธารณะ ขอรายงานผลการศึกษาดังนี้   
 1.  กฎหมายที่ เ กี่ ยวข้องกับการขอใช้ที่ดิน เพื่ อการจัดท าบริการสาธารณะ                         
คือ  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน                      
พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กรุงเทพมหานครจะเข้าไปด าเนินการ 
แบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 
  1 .1. ทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันติดต่อกันตั้ งแต่  10 ปีขึ้นไป                    
(ข้อบัญญัติฯ ข้อ 5(1)) โดยระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ         
การพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน พ.ศ. 2537 ข้อ 5 ก าหนดแนวทางปฏิบัติว่า 
           1.1.1 ทรัพย์สินดังกล่าวมีสภาพช ารุดทรุดโทรมและประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนสมควรได้รับการพัฒนา 
           1.1.2 ให้หน่วยงานตรวจสอบและบันทึกปากค าประชาชนที่ใช้หรือเคยใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 5 ราย      
            1.1.3 ให้หน่วยงานปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ บริเวณที่จะพัฒนาและ       
ทุกส านักงานเขตไม่น้อยกว่า 30 วัน ให้ประชาชนทั่วไปทราบว่า กรุงเทพมหานครจะด าเนินการพัฒนา
ทรัพย์สิน หากเจ้าของกรรมสิทธิ์คัดค้าน ให้ยื่นค าร้องต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่องภายในก าหนด  
   1.2. ทรัพย์สินที่เจ้าของได้แสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรยกให้กรุงเทพมหานคร
หรือให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ข้อบัญญัติฯ ข้อ 5(2)) โดยระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน พ.ศ. 2537 ข้อ 6 ก าหนด
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แนวทางปฏิบัติว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์จะต้องแสดงเอกสารสิทธิ์ พร้อมทั้งยื่นหนังสือแสดงเจตนายกกรรมสิทธิ์ให้
กรุงเทพมหานครหรือยกให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินพร้อมแผนที่สังเขป โดยหน่วยงานต้องปฏิบัติ ดังนี้      
                                  1.2.1 กรณียกกรรมสิทธิ์ให้กรุงเทพมหานคร ก่อนที่จะด าเนินการพัฒนาฯ จะต้อง
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้เสร็จสิ้นก่อน โดยหากเป็นการยกให้บางส่วน เจ้าของกรรมสิทธิ์จะต้องยื่นขอรังวัด
แบ่งแยกก่อน เพ่ือท าการจดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์ส่วนที่ยกให้เป็นของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้โดยความ
เห็นชอบของปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และให้ปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้มีอ านาจในการจดทะเบียน     
                                 1.2.2 กรณีการยกให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน  
ให้หน่วยงานด าเนินการพัฒนาทรัพย์สินได้ทันทีเมื่อมีการยกให้แล้ว แต่ต้องส่งส าเนาหนังสือแสดงเจตนา       
ยกกรรมสิทธิ์พร้อมแผนที่สังเขปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานครทราบ และ
ด าเนินการให้มีการจดทะเบียนต่อไป  

1.3 ทรัพย์สินที่เจ้าของยินยอมให้กรุงเทพมหานครใช้สอย เช่า หรือ เจ้าของ                 
จดทะเบียนสิทธิเหนือพ้ืนดินหรือจดทะเบียนภาระจ ายอมให้กรุงเทพมหานคร (ข้อบัญญัติฯ ข้อ 5(3)) โดย
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไป
ใช้สอยร่วมกัน พ.ศ. 2537 ข้อ 7 ก าหนดแนวทางปฏิบัติว่า ให้หน่วยงานถือปฏิบัติโดยความเห็นชอบของปลัด
กรุงเทพมหานคร ดังนี้  
                                        1.3.1 กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์ยินยอมให้กรุงเทพมหานครใช้สอยทรัพย์สิน  
ให้หน่วยงานด าเนินการท าสัญญากับเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามแบบท้ายระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548 โดยใน
กรณีที่เจ้าของยินยอมให้กรุงเทพมหานครใช้สอยโดยมีก าหนดเวลา ให้หน่วยงานก าหนดเวลาใช้สอยให้คุ้มค่า  
กับงบประมาณ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีบันทึกสั่งการ ที่ กท 0405/169 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 
ก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ว่ากรณีใช้งบประมาณเกินกว่า 500 ,000 บาทขึ้นไป ต้องจดทะเบียนสิทธิเหนือ
พ้ืนดินหรือจดทะเบียนภารจ ายอมด้วย 
                                      1.3.2 กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์ยินยอมให้กรุงเทพมหานครเช่าทรัพย์สิน              
ให้หน่วยงานด าเนินการท าสัญญากับเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามแบบท้ายระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548 โดยให้
หน่วยงานก าหนดเวลาใช้สอยให้คุ้มค่ากับงบประมาณ      
                                      1.3.3 กรณีเจ้าของที่ดินยินยอมให้กรุงเทพมหานครใช้สอยที่ดินโดย        
จดทะเบียนสิทธิเหนือพ้ืนดินให้หน่วยงานด าเนินการท าสัญญากับเจ้าของกรรมสิทธิ์  ตามแบบท้ายระเบียบฯ      
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548 และจดทะเบียนสิทธิต่อเจ้าพนักงานที่ดินให้แล้วเสร็จก่อนพัฒนา โดยให้หน่วยงาน
ก าหนดเวลาใช้สอยให้คุ้มค่ากับงบประมาณ อสังหาริมทรัพย์ โดยจดทะเบียนภารจ ายอม ให้หน่วยงาน
ด าเนินการท าสัญญากับเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามแบบท้ายระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548 และจดทะเบียนภาร
จ ายอมต่อเจ้าพนักงานที่ดินให้แล้วเสร็จก่อนพัฒนา โดยให้หน่วยงานก าหนดเวลาใช้สอยให้คุ้มค่ากับ
งบประมาณ  
                            1.4 ทรัพย์สินของส่วนราชการอ่ืนและเจ้าของแสดงความยินยอมให้กรุงเทพมหานคร 
ใช้สอย (ข้อบัญญัติฯ ข้อ 5 (4)) โดยระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน พ.ศ. 2537 ข้อ 8 ก าหนดแนวทางปฏิบัติว่า 
กรุงเทพมหานครจะเข้าไปด าเนินการได้ในกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของทรัพย์สินได้แสดงเจตนาเป็นหนังสือ
ยินยอมให้กรุงเทพมหานครเข้าไปด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันเสมือนสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน และต้องมิใช่เป็นการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการนั้นโดยเฉพาะ  
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                             1.5 ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่น เพ่ือประโยชน์ด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือสิ่งแวดล้อม เพ่ือการนันทนาการ เพ่ือแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภค 
เพ่ือประโยชน์ด้านการระบายน้ า เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สวนชุมชน เป็นต้น ตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 5(6) แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ข้อบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ตามข้อบัญญัติฯ มีบทนิยามว่า “สวนชุมชน” หมายความว่าที่ดินที่เป็น
ทรัพย์ส่วนกลางตามกฎหมายอาคารชุด หรือที่ดินที่ใช้เพ่ือบริการสาธารณะตามกฎหมายจัดสรรที่ดินที่
กรุงเทพมหานครเข้าไปพัฒนาเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน หรือเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สี เขียวให้กับ
กรุงเทพมหานคร) ซึ่งการพัฒนาทรัพย์สินประเภทนี้ ต้องมีการท าสัญญาตามแบบที่กรุงเทพมหานครก าหนด  
                            1.6 ที่ดินที่เป็นทรัพย์ส่วนกลางตามกฎหมายอาคารชุด หรือที่ดินที่ใช้ เพ่ือบริการ
สาธารณะตามกฎหมายจัดสรรที่ดินซึ่งเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้ทอดทิ้งเกินกว่า 10 ปี ตามข้อบัญญัติฯ ข้อ 5(6) 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ซึ่งการพัฒนาทรัพย์สินประเภทนี้ ต้องมีการท าสัญญา
ตามแบบท่ีกรุงเทพมหานครก าหนด 
 

2. ผลการด าเนินการศึกษาเรื่องการขอใช้ที่ดิน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
   2.1 การด าเนินการเรื่องท่ีดินเอกชน ดังนี้ 

      2.1.1 ที่ดินเพ่ือก่อสร้างสถานีดับเพลิงดอนเมือง  
     เนื่องจากเขตดอนเมืองมีสถานที่ส าคัญหลายแห่ง เช่น ท่าอากาศยาน 

สถานีรถไฟที่มีประชาชนมาใช้บริการจ านวนมาก มีแฟลต คอนโดมิเนียม อาคารสูงที่เกิดขึ้นใหม่ แต่ในพ้ืนที่   
เขตดอนเมืองไม่มีสถานีดับเพลิง เมื่อเกิดเพลิงไหม้ต้องพ่ึงพาสถานีดับเพลิงอ่ืน เช่น สถานีดับเพลิงลาดยาว 
สถานีดับเพลิงบางเขน ซึ่งสภาพการจราจรติดขัดท าให้ต้องใช้เวลาในการเดินทางไปปฏิบัติการดับเพลิงท าให้
เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนมากข้ึน โดยมีผู้บริจาค (นายสมจิตร์  น้อยไม้) ที่ดินจ านวนเนื้อที่ดิน 
2 งาน 02  ตารางวา ตั้งอยู่ที่ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้สร้าง
สถานีดับเพลิง โดยได้โอนที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานครแล้ว อีกทั้งสถาปนิกได้ด าเนินการ
ออกแบบอาคารเรียบร้อยแล้ว โดยนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานประจ าเขตดอนเมืองได้ยื่นญัตติและกระทู้ถามสด เพ่ือสอบถามและติดตามการด าเนินการก่อสร้าง
สถานีดับเพลิงในเขตดอนเมืองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้นายสมจิตร์ น้อยไม้ ผู้บริจาคที่ดินยังได้จดทะเบียน   
ภารจ ายอมบนที่ดินเรียบร้อยแล้ว โดยให้ใช้ที่ดินความกว้าง 6 เมตรเศษ เพ่ือใช้เป็นทางเข้า – ออกสถานี
ดับเพลิงดอนเมอืง 

1.1.2 ที่ดินเอกชนบริเวณตรงข้ามอาคารส านักงานเขตบางแค 
ส านักงานเขตบางแคได้เสนอขอจัดซื้อที่ดินบริเวณข้างส านักงานเขต

บางแค โดย บริษัท ซี.เอ.พี อินเตอร์เทรด จ ากัด เป็นเจ้าของที่ดิน จ านวน 1 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา เพ่ือ
ขยายการให้บริการส านักงานเขต และใช้เป็นพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ใช้ด าเนินการเลือกตั้ง         
การด าเนินการตามโครงการฝึกซ้อมปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การให้บริการ
สาธารณประโยชน์แก่ประชาชน ทั้งนี้ เนื่องจากพ้ืนที่ภายในส านักงานเขตบางแคมีไม่เพียงพอ ซึ่งบริษัทเสนอ
ขายในราคาตารางวาละ 55,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,150,000 บาท  
   กรณีนี้ ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร ได้สั่ งการ ให้ส านั กงานเขต               
บางแคน าเสนอเรื่องขออนุมัติโครงการจัดซื้อที่ดินเพ่ือขยายพ้ืนที่การให้บริการของส านักงานเขตเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนาที่ดินและอาคารของกรุงเทพมหานคร (กทอ.) ต่อมาที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนาที่ดินและอาคารของกรุงเทพมหานคร (กทอ.) ได้พิจารณาเรื่องนี้แล้ว
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มีมติให้ส านักงานเขตบางแคน าข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง คือ (1) ทบทวนวัตถุประสงค์ เหตุผล ความจ าเป็น การจัดซื้อที่ดินให้ชัดเจนและมีน้ าหนัก
เพียงพอในการเสนอขออนุมัติโครงการ (2) ตรวจสอบที่ดิน 2 แปลงที่จะจัดซื้อว่าได้รับสิทธิให้ใช้ทางภาระ             
จ ายอมเป็นทางออกท้ัง 2 แปลงหรือไม่  และ (3) ตรวจสอบภาระติดจ านองกับธนาคารและราคาประเมินที่ดิน
ของกรมธนารักษ ์
  คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ติดตามการด าเนินการเพ่ือจัดซื้อที่ดินของส านักงานเขตบางแค
แล้ว มีความเห็นว่า เนื่องจากส านักงานเขตบางแคมีพ้ืนที่คับแคบ ปัจจุบันใช้ที่ดินของเอกชนแปลงดังกล่าว
ส าหรับเป็นที่จอดรถของประชาชนที่มาใช้บริการที่ส านักงานเขต และจากสภาพข้อเท็จจริงพ้ืนที่จอดรถเต็มทุกวัน 
การขยายพ้ืนที่การให้บริการจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่มาใช้บริการ ซึ่งการซื้อที่ดินต้องพิจารณาถึง
ประโยชน์ความคุ้มค่า มีเหตุผลและเทียบมาตรฐานแต่ละเขตในเรื่องต่างๆ เช่น จ านวนเจ้าหน้าที่ จ านวน
ประชากร ภารกิจ เพ่ือสนับสนุนเหตุผลการใช้งบประมาณในการซื้อที่ดิน และหากส านักงานเขตบางแคไม่มี
พ้ืนที่ดังกล่าวจะได้รับความเดือดร้อนอย่างไร ซึ่งจะเป็นเหตุผลน าเสนอต่อคณะกรรมการ กทอ.  คณะกรรมการ
วิสามัญฯ เห็นควรให้ฝ่ายบริหารเร่งรัดส านักงานเขตบางแคในการด าเนินการเพ่ือจัดซื้อที่ดินเพ่ือขยาย         
การให้บริการประชาชนได้รับความสะดวกต่อไป 

  2.2 การด าเนินการเรื่องท่ีดินของหน่วยงานราชการ 
      2.2.๑ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทิดราชัน (เลียบคูนายกิมสาย 1)  

ช่วงที่ 3 จากถนนเทิดราชันถึงถนนเชิดวุฒากาศ  เดิมส านักการโยธาได้ด าเนินการตามโครงการปรับปรุงถนน      
เทิดราชัน (คูนายกิมสาย 1) จากถนนนาวงประชาพัฒนาถึงสะพานเรืองสุวรรณ ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ไม่มีการ
จัดกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด เพราะส่วนใหญ่จะขอใช้ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของกองทัพอากาศ 
ต่อมาจึงได้มีโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทิดราชัน (เลียบคูนายกิมสาย 1) ช่วงที่ 3 จากถนนเทิดราชัน บริเวณ
สะพานเรืองสุวรรณถึงถนนเชิดวุฒากาศเพ่ือเป็นการเพ่ิมโครงข่ายการจราจรและรองรับการขยายตัวของชุมชน
เมืองในบริเวณใกล้เคียง โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4 ช่องจราจร มีเขตทางกว้างประมาณ             
18-46 เมตร มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตรเศษ มีที่ดินที่จะต้องด าเนินการจัดกรรมสิทธิ์ จ านวน 11 แปลง 
แยกเป็นที่ ราชพัสดุ  จ านวน 2 แปลง (กรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง และกระทรวงกลาโหม                          
ซึ่งกองทัพอากาศเป็นผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าว ได้อนุญาตให้กรุงเทพมหานครใช้พ้ืนที่เพ่ือการก่อสร้างถนน
ตามโครงการดังกล่าว) ที่ดินของเอกชนจ านวน 9 แปลง โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเขตทางมี จ านวน 51 
รายการ แยกเป็นโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างอยู่ในที่ดินเอกชน จ านวน 12 รายการ ในที่ดินราชพัสดุ จ านวน 17 
รายการ และในคูคลองสาธารณประโยชน์มีโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุก จ านวน 22 รายในการด าเนินการตาม
โครงการดังกล่าว ส านักการโยธาได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการ
ดังกล่าว ผลปรากฏว่าประชาชนเห็นด้วยกับการด าเนินงานก่อสร้างตามโครงการ คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์                   
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบแนวเขตทางตามโครงการก่อสร้ างปรับปรุงถนนเทิดราชัน 
(เลียบคูนายกิมสาย 1) ช่วงที่ 3 จากถนนเทิดราชัน (บริเวณสะพานเรืองสุวรรณ ถึงถนนเชิดวุฒากาศ) และ                 
ได้อนุมัติให้ด าเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โรงเรือนสิ่ งปลูกสร้างและพืชผลต้นไม้ที่ถูกเขตทางตามโครงการ
ดังกล่าวโดยวิธีปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี ส านักงานเขตดอนเมืองได้ส ารวจพบว่ามีผู้ปลูกสร้างอาคารรุกล้ า
คลอง – ถนนคูนายกิมสาย 1 จ านวน 22 ราย ส านักงานเขตดอนเมือง จึงได้ด าเนินการตามกฎหมายกับผู้บุก
รุกที่สาธารณะบริเวณดังกล่าว ซึ่งในจ านวนผู้บุกรุกที่สาธารณะนี้ (จ านวน 7 ราย) ได้ยื่นฟ้องคดีศาลปกครอง
กลาง คดีหมายเลขด าที่ 1904/2557 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558 ผู้ฟ้องคดียอมรับว่าเป็นผู้บุกรุกที่
สาธารณะเพียงแต่ต้องการค่าเยียวยาทดแทนในการรื้อถอนอาคารออกไปจากที่สาธารณะ และก าหนด
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ระยะเวลาพอสมควรในการรื้อย้ายอาคารออกไปจากที่สาธารณะ เมื่อได้รับค่าทดแทนรื้อถอนอาคารแล้ว                   
(อยู่ระหว่างพิจารณาในชั้นศาล)และส านักงานเขตดอนเมืองได้ติดตามผลขอทราบความคืบหน้าของคดีจาก
สถานีต ารวจนครบาลดอนเมือง ปัจจุบันผู้บุกรุกที่สาธารณะได้รื้อถอนอาคารออกไปแล้ว จ านวน 11 ราย 
คงเหลือผู้บุกรุกในแนวโครงการฯ จ านวน 11 ราย ได้มีการประสานส านักการโยธา เพ่ือด าเนินการโครงการ
อย่างต่อเนื่องส่วนในกระบวนการขั้นตอนได้มีภาคเอกชน และจิตอาสาที่เข้าไปเจรจาให้รื้อถอนเพ่ือจะได้รับเงิน
ชดเชยค่ารื้อถอนบางส่วน จ านวน 7 รายที่ฟ้องร้องศาลปกครองอยู่ในจ านวน 9 รายที่ยังอยู่ส่วนอีกจ านวน               
2 รายไม่มีการฟ้องร้อง แต่อยู่ระหว่างการด าเนินคดีอาญาซึ่งศาลได้สั่งเปรียบเทียบปรับจ านวนเงิน รายละ 
40,000 บาท ส านักงานเขตดอนเมืองได้ด าเนินการโดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯได้เจรจากับผู้ที่บุกรุก   
ในการรื้อย้าย และให้ความช่วยเหลือในด้านสวัสดิการ ทั้งนี้ ได้ให้ค าแนะน าให้ผู้อยู่อาศัยเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
เพ่ือสามารถเช่าซื้อแฟลตได้ และยังมีภาคเอกชนที่ เข้ามาให้ความช่วยเหลือในด้านการรื้อย้ายด้วย โครงการ
ดังกล่าวเป็นโครงการของรัฐบาลที่ให้ด าเนินการ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของเขตที่ต้องเร่งด าเนินการให้แล้ว
เสร็จ เนื่องจากระยะเวลาล่วงเลยมา 3 ปีแล้ว ต้องให้มีการรื้อย้ายออกไปให้ได้ ซึ่งจากการลงพ้ืนที่ชาวบ้านแจ้ง
ว่าหากส านักการโยธาด าเนินการเมื่อใดก็จะย้ายออกทันที แต่ในขณะนี้คิดว่ายังไม่ได้ด าเนินการจึงยังไม่มีการ    
รื้อย้ายแต่อย่างใด 
  กรุงเทพมหานครได้มีหนังสือถึงผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เรื่องบันทึกข้อตกลง
โครงการปรับปรุงถนนคูนายกิมสาย 1 ช่วงที่ 3 จากถนนคูนายกิมสาย 1 Sta.3+093 ถึงถนนเชิดวุฒากาศ 
แจ้งว่า โครงการดังกล่าวได้ออกแบบ ประมาณราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน 4 ช่องจราจร พร้อมทางเท้า ท่อระบายน้ า ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และสะพานข้ามคลองเปรมประชากร 
และได้รายงานความคืบหน้าในการจัดกรรมสิทธิ์ รายละเอียดตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0905/363 
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดยผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้อนุมัติให้หน่วยงานของหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดส ารวจเข้าประสานงานกับส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาความ
เป็นไปได้และความเหมาะสมในการการสนับสนุนงานดังกล่าว รายละเอียดตามหนังสือ กยก.บก.นทพ.          
ที่ต่อ กยก.ฯ เลขรับ 666/60 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560  
   2.2.๒ โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ โคกคราม ที่ดินในพ้ืนที่เขตลาดพร้าวบริเวณ
ข้างโรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ ส านักงานเขตลาดพร้าวได้ส ารวจพ้ืนที่ว่างเปล่าภายในพ้ืนที่เขตลาดพร้าว เพ่ือจะ
จัดท าเป็นสวนสาธารณะถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์
ครบ 50 ปี  เมื่อปี 2553 พบว่า มีที่ดินว่างเปล่าที่ยังไม่มีการออกโฉนด เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ตั้งอยู่ข้าง
โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ โดยอาศัยหลักฐานเดิมจากส านักงานเขตบางกะปิ (เดิมที่ดินอยู่ในพ้ืนที่เขตบางกะปิ) 
และหลักฐานจากการสอบถามข้อเท็จจริงจากประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงที่เคยใช้ประโยชน์ร่วมกันมา
ก่อน  โดยลักษณะกายภาพเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า บางส่วนมีประชาชนเข้าครอบครองและปลูกบ้านพักอาศัย 
จ านวน 22 หลังคาเรือน (ประมาณ 4 ไร่)  เมื่อกรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะใช้ที่ดินแปลงดังกล่าวเพ่ือ
จัดท าเป็นสวนสาธารณะ ส านักงานเขตลาดพร้าวจึงได้ด าเนินการขอรังวัดเพ่ือทราบแนวเขตที่ดินและขอออก
หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงไว้ (ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 8 ตรี ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ 26 
(พ.ศ. 2516) ) แต่ปรากฏว่ามีประชาชนได้คัดค้านการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงดังกล่าว โดยอ้างว่าได้
ครอบครอบครองที่ดินบริเวณนี้มาประมาณ 60ปี  และได้ยื่นฟ้องเพ่ือคัดค้านการออกหนังสื่อส าหรับที่หลวง 
โดยสรุปศาลชั้นต้นได้พิพากษาสรุปว่าที่ดินแปลงพิพาทนี้เป็นที่สาธารณประโยชน์ โจทย์ไม่มีสิทธิครอบครอง 
พิพากษายกฟ้อง โจทย์ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษาของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาล
ชั้นต้น    โจทย์ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกาได้มีค าพิพากษายืนตามตามศาล
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อุทธรณ์ ซึ่งข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์โคกครามมาแต่เดิม ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ขอรังวัดตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณประโยชน์กับเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว เพ่ือออก
หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ปัจจุบันส านักงานเขตลาดพร้าวได้รับบริจาคดินจากการเคหะฯ เพ่ือน ามาถมใน
ที่ดินดังกล่าวด้วยแล้ว 
  คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ศึกษาแล้วมีความเห็นว่า  โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ โคกคราม 
จะเป็นการพัฒนาที่ดินในการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว ประกอบกับการก่อสร้างสวนสาธารณะใช้งบประมาณค่อนข้างสูง 
ต้องบริหารการใช้งบประมาณในแต่ละปีไม่ให้กระทบกับการพัฒนาด้านอ่ืนๆ รวมทั้ง ควรให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นว่าประขาชนในพ้ืนที่จะให้ความร่วมมือได้เพียงใด เนื่องจากพ้ืนที่เขตลาดพร้าว
มักจะประสบปัญหาเรื่องน้ าท่วม จึงเห็นว่าควรต้องหาพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาเป็นพื้นที่แก้มลิงด้วย 

 3. การด าเนินการจัดหาที่ดินเพื่อสร้างสถานีดับเพลิงในกรุงเทพมหานคร     
        3.1. สถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2515 เป็นอาคารคอนกรีตเก่าแก่

สร้างมากว่า ๕๐ ปี เสริมเหล็ก ความสูง 4 ชั้น และได้มีการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเมื่อปี พ.ศ. 2549 
หลังจากการปรับปรุงแล้วอาคารเกิดทรุดโทรมโครงสร้างไม่สามารถยึดติดกับปูน เนื่องจากเหล็กเสื่อมสภาพ
หมดอายุการใช้งาน สถานีดับเพลิงได้ประสานกับฝ่ายโยธาของส านักงานเขตสาทรเพ่ือตรวจสอบอาคาร ผลการ
ตรวจสอบพบว่าการซ่อมแซมอาคารต้องใช้งบประมาณสูงไม่คุ้มค่ ากับการซ่อมแซมเพราะความเสียหาย       
เกิดขึ้นมาจากโครงสร้างหลักของอาคารสถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆมีหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่ก่อสร้างสถานี
ดับเพลิงทุ่งมหาเมฆชั่วคราว ซึ่งตั้งอยู่บริเวณบ้านพักข้าราชการทหารเรือ เนื่องจากปัจจุบันโครงสร้างอาคารที่
ท าการสถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆเริ่มช ารุดและมีรอยแตกร้าว อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยได้
จัดท ารายละเอียดการใช้พ้ืนที่และรูปแบบการก่อสร้างอาคารที่ท าการสถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆชั่วคราวเพ่ือ
พิจารณา กรมสวัสดิการทหารเรือได้มีหนังสือแจ้งไปยังส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอนุมัติให้ใช้พ้ืนที่ตั้ง
สถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆชั่วคราวในพื้นที่ว่างบริเวณบ้านพักเรือนแถวไม้ 1 - 3 (ฝั่งอาคารสัญญาบัตร) จนกว่า
การปรับปรุงอาคารเดิมจะแล้วเสร็จ หรือไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ โดยมีเงื่อนไขให้ส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพ้ืนที่ที่ขอใช้ติดตั้งระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
ตลอดแนวรั้ว มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า น้ าประปา เพ่ือช าระค่าใช้จ่ายโดยตรง ควบคุม ก ากับ ดูแล เจ้าหน้าที่
ดับเพลิงในสังกัด เพ่ือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อผู้พักอาศัย และมีหนังสือส่งมอบอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้กรม
สวัสดิการทหารเรือ เพื่อใช้ประโยชน์ภายหลังเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน ทั้งนี้ หากกองทัพเรือมีความจ าเป็นต้องใช้
พ้ืนที่จะต้องส่งมอบพ้ืนที่คืนให้แก่กองทัพเรือ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ขอให้ด าเนินการไประยะหนึ่งก่อน 
เมื่อใกล้ระยะเวลา 3 ปี หากการปรับปรุงอาคารสถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆยังไม่แล้วเสร็จ จึงค่อยด าเนินการ   
ในการขออนุญาตขยายเวลาออกไป ในส่วนของการประมาณการพ้ืนที่ใช้สอยที่ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และผู้ออกแบบประสานงานร่วมกัน รวมทั้งงานระบบต่างๆ การจัดสรรพื้นที่ใช้สอยราคาถูกปรับเพ่ิมขึ้นจากเดิม
ที่เคยประมาณการไว้เบื้องต้น เนื่องจากมีรายละเอียดเพิ่มเติมในเนื้องาน จึงท าให้มีการปรับงบประมาณเพ่ิมขึ้น
จาก 49 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นเป็น 69 ล้านบาท  ซึ่งส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ขอความอนุเคราะห์
ส านักการโยธาด าเนินการแยกรายละเอียดของเนื้องานแต่ละรายการอย่างละเอียดและชัดเจนมากที่สุด       
และเมื่อได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณประจ าปีในการในการก่อสร้างแล้ว ส านักการโยธายินดีรับโอน
งบประมาณพร้อมจัดหาผู้รับจ้าง รวมทั้งได้ด าเนินการออกแบบและประมาณราคางานดังกล่าวโดยแยกเนื้องานแล้ว 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาพัสดุอาคารสถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆ และให้    
ส านักการโยธาตรวจสอบการประมาณราคาใหม่ให้เป็นปัจจุบัน 
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 3.2 สถานีดับเพลิงถนนจันทน์ สภาพอาคารช ารุด การปรับปรุงซ่อมแซมไม่คุ้มค่า 
ควรทุบและก่อสร้างใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ ซึ่งเดิมส านักการโยธาจะออกแบบแล้วเส ร็จภายใน
เดือนกันยายน 2560  แต่ขอเลื่อนออกไปประมาณต้นปี 2561 สถานีดับเพลิงถนนจันทน์ได้ขอใช้ที่ดินของ
สมาคมเตชะสัมพันธ์ซึ่งมีอาคารอยู่แล้ว แต่อาจจะต้องก่อสร้างที่จอดรถ แต่ในการพิจารณาต้องให้แบบอาคาร
สถานีใหม่เสร็จก่อนจึงค่อยไปด าเนินการสถานีดับเพลิงชั่วคราว ผู้แทนสมาคมเตชะสัมพันธ์ได้แจ้งต่อ
คณะกรรมการวิสามัญฯว่า มีความจ าเป็นต้องใช้ที่ดิน จึงไม่สามารถอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นสถานี
ดับเพลิงชั่วคราวต่อไปได้ คณะกรรมการวิสามัญฯ  จึงขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาจัดหาสถานที่ใหม่เพ่ือใช้เป็นที่
ก่อสร้างสถานีดับเพลิงชั่วคราว 

3.3. สถานีดับเพลิงบางรัก เดิมที่ได้รับโอนตามมติคณะรัฐมนตรี อาคารอยู่ในพ้ืนที่ 
ของกรมธนารักษ์ ริมแม่น้ าเจ้าพระยา เมื่อโอนมามติคณะรัฐมนตรีให้กรุงเทพมหานครคืนที่ดินแปลงนี้ให้กับ
กรมธนารักษ์เนื่องจากเห็นว่าเป็นที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง เพ่ือให้เอกชนเช่าสร้างโรงแรม กรมธนารักษ์
ได้มอบที่ดิน ๑ แปลงในซอยวัดแก้วแจ่มฟ้าให้กับกรุงเทพมหานคร ปรากฏว่าที่ดินแปลงดังกล่าวติดอาคาร
อนุรักษ์ ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ ซึ่งได้มีการประชุมหลายครั้ง สุดท้ายไปขอที่ดินใต้ทางด่วนก่อสร้าง
สถานีดับเพลิงชั่ วคราว และได้ด าเนินการของบประมาณก่อสร้างใช้ตู้คอนเทนเนอร์ จ านวน ๒๐ ตู้                    
ให้เจ้าหน้าที่พักอาศัยชั่วคราวบนที่ดินซอยวัดแก้วแจ่มฟ้าที่มีปัญหาเรื่องอาคารอยู่ เพ่ือในอนาคตหากมีการ
ก่อสร้างสถานีจะได้ไม่กระทบกับที่พักอาศัย ในข้อตกลงเดิมทางกรมศิลปากรซึ่งมีส่วนในที่ดินของกรมธนารักษ์
แปลงนี้จะด าเนินการออกแบบให้โดยให้แจ้งแนวคิดและความต้องการเพ่ือที่กรมศิลปากรจะด าเนินการ
ออกแบบ หลักการคือมีส านักงาน ห้องประชุม อาคารที่พักอาศัย ต่อมาทางกรมศิลปากรมีภารกิจมาก จึงขอให้
ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานกับส านักการโยธาในการออกแบบ โดยต้องหารือกับ                
กรมศิลปากรเพ่ือขอความเห็นชอบด้วย  คณะกรรมการวิสามัญฯ ขอให้ฝ่ายบริหารเร่งรัดความคืบหน้ากับ   
ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และส านักการโยธา  

3.4 สถานีดับเพลิงบางกะปิ พ้ืนที่ว่างบริเวณตลอดแนวใต้ทางด่วนรามอินทรา -                
อาจณรงค์ (35 เมตร x 1,700 เมตร) เขตวัฒนา ห่างจากสถานีดับเพลิงบางกะปิประมาณ 3 กิโลเมตร              
ซึ่งที่ดินเป็นของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

3.5 สถานีดับเพลิงบางชัน พ้ืนที่ว่างเพ่ือก่อสร้างสถานีดับเพลิงบางชัน บริเวณใต้
สะพานยกระดับรัชดา-รามอินทรา (ข้ามแยกแม็กแวลู) เขตบึงกุ่ม ห่างจากสถานีดับเพลิงบางชันประมาณ     
10 กิโลเมตร ที่ดินเป็นของกรมทางหลวง 
                3.6 สถานีดับเพลิงลาดกระบัง พ้ืนที่บริ เวณคลองมะขาม ริมถนนฉลองกรุ ง                      
แขวงล าผักชี พ้ืนที่เขตหนองจอก  ผู้อ านวยการเขตแบ่งพ้ืนที่ให้ ๒ ไร่ ซึ่งพ้ืนที่มีความเหมาะสม  เห็นควรให้   
ฝ่ายบริหารมอบให้ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งรัดด าเนินการก่อสร้างสถานีดับเพลิงต่อไป 

3.7 สถานีดับเพลิงหัวหมาก บริเวณส านักงานเขตสะพานสูง พ้ืนที่เขตสะพานสูง     
มีพ้ืนที่ประมาณ ๒๐๐ ตารางวาที่สามารถก่อสร้างสถานดับเพลิงได ้เห็นควรให้ฝ่ายบริหารมอบให้ส านักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเร่งรัดด าเนินการก่อสร้างสถานีดับเพลิงต่อไป 

3.8 สถานีดับเพลิงพระโขนง บริเวณส านักงานเขตบางนา พ้ืนที่ เขตบางนา         
เดิม Master Plan จะมีศูนย์บริการสาธารณสุข แต่อดีตผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์ให้แบ่งพ้ืนที่เป็นสถานดับเพลิงย่อยด้วย                 
ซึ่งได้เข้าไปส ารวจพ้ืนที่แล้วมีความเหมาะสม ประมาณ ๒ ไร่ แต่ยังไม่ระบุว่าเป็นบริเวณใดแต่ควรเป็นพ้ืนที่ที่มี
ทางเข้าออกสะดวก 
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3.9 สถานีดับเพลิงตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานครได้รับบริจาคที่ดินในพื้นที่เขตทวีวัฒนา  
จ านวน 2 ไร่ เพ่ือก่อสร้างสถานีดับเพลิงตลิ่งชัน   

3.10 สถานีดับเพลิงห้วยขวาง พ้ืนที่ว่างบริเวณถนนเทียนร่วมมิตร เนื้อที่ประมาณ 
50 ไร่ เขตห้วยขวาง ห่างจากสถานีดับเพลิงห้วยขวางประมาณ 2 กิโลเมตร ที่ดินเป็นของกรมธนารักษ์ 
    3.11 สถานีดับเพลิงราษฎร์บูรณะ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการก่อสร้าง
อาคารสถานีดับเพลิงราษฎร์บูรณะ คือ  
                             (1) ผลการทดสอบค่าความต้านแรงดันของแท่งตัวอย่างคอนกรีตโครงสร้างฐานราก 
โครงสร้างตอม่อ และคาน ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
                                     (2) ผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีตเจาะจากโครงสร้างฐานราก เสาตอม่อ
และคานต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งผู้อ านวยการส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สั่งให้ทุบรื้อโครงสร้าง
เดิมและประกอบแบบใหม่ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
                                     (3) ผู้รับจ้างขออนุมัติทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีตที่เจาะจากโครงสร้างอาคาร
สถานีดับเพลิงราษฎรบูรณะอีกครั้ง (โดยอ้างผลการทดสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในผลการทดสอบ ผลการทดสอบปรากฏว่าต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
                                     (4) ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบแก้ไขพร้อมรายการค านวณ (Shop Drawing) 
โครงสร้างอาคารสถานีดับเพลิงราษฎรบูรณะ และผู้อ านวยการส านักป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยได้
อนุมัติรูปแบบแก้ไขพร้อมรายการค านวณ (Shop Drawing) เมื่อวนที่ 22 กันยายน 2557 
                                     (5) ผู้รับจ้างแจ้งว่ากรณีผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีตต่ ากว่าเกณฑ์ไม่ใช่
ความผิดของผู้รับจ้าง จึงขอความเป็นธรรมให้ขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างออกไปอีก 300 วัน โดยไม่นับ
ต่อท้ายสัญญาเดิมพร้อมทั้งขอให้เพ่ิมระยะเวลาที่ได้รับการขายตามมติคณะรัฐมนตรีฯ ตามที่ได้รับอนุมัติเพ่ิมด้วย 
เพราะช่วงเวลาที่ได้รับอนุมัติขยายเวลายังไม่ได้ข้อยุติในการก่อสร้าง 
                           (6) คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นควรขยายเวลาด าเนินการก่อสร้าง
อาคารสถานีดับเพลิงราษฎรบูรณะออกไปอีก 110 วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามในบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง 
โดยผู้รับจ้างจะต้องท าแผนการท างานที่เป็นปัจจุบัน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการคุมงานและ              
การปฏิบัติงานในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้ปลอดภัยส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนโดยรอบ 

3.12 สถานีดับเพลิงร่มเกล้า  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการก่อสร้างอาคาร
สถานีดับเพลิงร่มเกล้า คือ  
                 (1)  ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง (ไม่ท างานต่อ และขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ              
ออกจากพ้ืนที่ก่อสร้าง)                    
               (2) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติยากเลิกสัญญาจ้างตมหนังสือ                 
ที่ กท 0405/7672  ลงวันที่ 18 กันยายน 2557 เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง   
              (3) คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและความเสียหายฯ สรุปผลรายงาน
ผู้อ านวยการส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว  
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ข้อพิจารณาและเสนอแนะ 
คณะกรรมการวิสามัญฯได้ท าการศึกษาแนวทางการใช้ที่ดินของหน่วยราชการอ่ืนในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้เป็นที่ท าการหรือเพ่ือประโยชน์ในการจัดท าบริการสาธารณะ เสร็จสิ้นแล้ว                  
แตเ่นื่องจากการด าเนินการประสานงานในการขอใช้พื้นที่นั้น มีข้ันตอน แนวทางปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการด าเนินการเป็นจ านวนมาก ดังนั้น เพ่ือให้กรุงเทพมหานครสามารถด าเนินการขอรับการสนับสนุนใน   
การใช้พ้ืนที่ของหน่วยราชการอ่ืนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้เป็นที่ท าการหรือเพ่ือประโยชน์ในการจัดท า
บริการสาธารณะได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง จึงขอให้กรุงเทพมหานครด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 

พลต ารวจตรี 
                ประสพโชค  พร้อมมูล 

                                                                        (ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ) 
 


